



กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 287/2553

30 มีนาคม 2553

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

นายคุณ ลิ่มเหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพิ่มขึ้นจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 นอกจากจะดำเนินการในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดจัดทำแผน ปฏิบัติการ โครงการด้านการพัฒนากองการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และกำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการพัฒนากองการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดเพิ่มขึ้น คือ อำนาจหน้าที่ ด้านดำเนินการโครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัย พิบัติ การเตือนภัยการ ระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ซึ่งทำให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีภารกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมมีความหลากหลายและยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขณะเดียวกันสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงาน เกษตรและ สหกรณ์จังหวัดดำเนินการด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่น การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ด้านการพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด การติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดการบูรณาการ โครงการ ร่วมกับหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด ประสานงานและติดตามการดำเนินงาน โครงการ ที่สำคัญๆ ภายในจังหวัด เช่น โครงการพระราชดำริ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โครงการศูนย์ เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งการดำเนินงานที่กล่าวมานั้นสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจะกำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติงานประจำปี ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

นายคุณ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตามอำนาจหน้าที่ที่ กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 และภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปแนวทางเดียวกันและสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด จึงได้จัดให้มีการสัมมนา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2553 ผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการกอง / สำนักที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 185 คน ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเกษตรและสหกรณ์การกำกับดูแลให้เกิดการบูรณาการพัฒน การ

เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด การดำเนินงานด้านภัยพิบัติ การเตือนภัยด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของ ข้อมูลด้านการเกษตรของจังหวัด ภารกิจตามกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันต้องยอมรับ ว่าบทบาทและภารกิจของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหลายเรื่องยังไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถผลักดันงานให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันในการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่บางกิจกรรมก็มีความซ้ำซ้อนกับ หน่วยงานอื่นเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ดังนั้น การสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานของ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในวันนี้ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกท่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติจะได้มาทบทวน ซักซ้อม ทำความเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน และผลที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ยังจะเป็นผลดีต่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมตลอดถึงการประเมินค่างานตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้อำนวยการ ระดับสูงซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการอีกด้วย

.....